

แอร์เอเชียรุกหนักเส้นทางบินภายในประเทศ เพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่อุบลฯ ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุตรธานี และเชียงราย

กรุงเทพฯ วันที่ 15 มกราคม 2561 - สายการบินไทยแอร์เอเชีย เสริมทัพเครือข่ายบิน ตอกย้ำผู้นำตลาดภายในประเทศ เดินหน้าเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่ภาคอีสานและภาคเหนือ อีก 5 เส้นทางรวด รองรับความต้องการเดินทางสะดวก เลือกได้ทุกช่วงเวลาให้กับผู้โดยสาร

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า แม้แอร์เอเชียจะเป็นผู้นำตลาดภายในประเทศอยู่แล้ว แต่ปี 2561 นี้ จะเป็นปีที่เราให้ความสำคัญและตอกย้ำการเพิ่มเส้นทางบินใหม่และความถี่ในเส้นทางยอดนิยมมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไปในแนวทางเดียวกับรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยปัจจุบันเราเห็นว่าความต้องการภายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในทุกภูมิภาค ซึ่งเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางบินต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองไลฟ์สไตล์การเดินทางของผู้โดยสารมากขึ้น

ทั้งนี้สำหรับ 5 เส้นทางที่มีการเพิ่มความถี่เที่ยวบิน ได้แก่ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี จาก 2 เพิ่มเป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน กรุงเทพฯ-ขอนแก่น จาก 5 เพิ่มเป็น 6 เที่ยวบินต่อวัน กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ จาก 1 เพิ่มเป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน โดยการเพิ่มความถี่เที่ยวบินดังกล่าวจะเปิดขายตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และให้บริการเที่ยวบินแรกตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางบินกรุงเทพฯ-อุตรธานี จาก 4 เพิ่มเป็น 5 เที่ยวบินต่อวัน และกรุงเทพฯ-เชียงราย จาก 5 เพิ่มเป็น 6 เที่ยวบินต่อวัน โดยทั้ง 2 เส้นทางนี้ จะเริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

“เส้นทางบินภายในประเทศเป็นเส้นทางที่ได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอด โดยตลอดปี 2560 ที่ผ่านมามีอัตราการขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยร้อยละ 90 โดยแอร์เอเชียมีเส้นทางบินภายในประเทศไม่ใช่เฉพาะแคบินตรงออกจากดอนเมืองเท่านั้น แต่ยังมีเส้นทางบินข้ามภาคจากฐานปฏิบัติการบินอื่นๆ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ พัทยา (อู่ตะเภา) และหาดใหญ่ ซึ่งสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น” นายสันติสุข กล่าว

ปัจจุบัน ไทยแอร์เอเชีย ให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 36 เส้นทาง และมีเที่ยวบินภายในประเทศจำนวน 122 เที่ยวบินต่อวัน รวมการเพิ่มความถี่เที่ยวบินล่าสุด ตอกย้ำการมีเส้นทางบินภายในประเทศที่ครอบคลุม และมีความถี่เที่ยวบินที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เดินทาง

Press Release



ติดต่อเพิ่มเติม

ณัฐวุฒิ จิตต์อาจหาญ

Email: nuttawutj@airasia.com